

Thư kêu gọi

Xây Dựng Đại Hùng Bửu Điện Chùa Quang Minh

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Victoria

Chùa Quang Minh

18 Burke Street, Braybrook, Vic 3019, Australia. Tel (03)9312 5729 - Fax: (03)9311 0278

Kính bạch : Chư Tôn Giáo Phẩm, Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa: Quý Phật tử, cùng các nhà hảo tâm xa gần.

Đức Phật dạy: *Xây chùa, tạc tượng, in kinh, tiếp tăng, độ chúng.. là những việc làm có nhiều phước đức, nhưng muốn làm được những điều ấy cũng phải có cơ duyên thuận lợi.* Từ đó ngôi Đại Hùng Bửu Điện Chùa Quang Minh vẫn hằng nuôi dưỡng trong tâm trí của hàng Phật tử tạo những duyên lành chuẩn bị công trình xây dựng vào cuối năm nay.

Vì nhu cầu hoằng hóa Đạo pháp, chỗ tu học cho chư Tăng, cũng như có nơi sinh hoạt văn hóa xã hội; với tình trạng cơ sở hiện tại không đáp ứng những đòi hỏi cho sinh hoạt tôn giáo hằng ngày. Do đó, ngôi Đại Hùng Bửu Điện Chùa Quang Minh được Kiến Trúc Sư Trần Nam Sanh thiện nguyện thiết kế theo hình ảnh đính kèm.

Mỗi lần xây chùa là mỗi lần khó khăn, nhiều tốn kém nên chúng tôi nghĩ rằng dồn nỗ lực xây ngôi chánh điện trước, là điểm chính trong họa đồ tổng thể làm bước khởi đầu trong công trình xây dựng. Kinh phí xây dựng sẽ theo từng giai đoạn phần đồ án thi công. Thời gian hoàn thành tùy thuộc vào sự ủng hộ của quý Phật tử xa gần.

Theo đó, ước nguyện của toàn thể Phật tử, ngôi Đại Hùng Bửu Điện Chùa Quang Minh sẽ là :

- Nơi trang nghiêm thanh tịnh, phụng thờ chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư thánh tử đạo, cứu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong và các vong linh quá vãng.
- Nơi tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, đồng thời nơi tu học, chiêm ngưỡng, lễ bái của hàng Phật tử.
- Nơi phát triển nền văn hóa Phật giáo và Dân tộc, nơi sinh hoạt cho các bậc cao niên, các thanh thiếu niên, các Gia Đình Phật tử và tạo thành danh lam thắng cảnh du lịch tại địa phương.

Kính mong chư Tôn Đức, quý đồng hương Phật tử và các nhà hảo tâm xa gần tùy hỷ công đức bằng cách:

- Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Phật sự trên được thành tựu viên mãn.
- Góp phần nhân lực, vật lực và tài lực, tham dự các chương trình tổ chức gây quỹ xây dựng.
- Cho chùa mượn một số tiền không lấy lãi là một phần rút ngắn thời gian xây dựng.

Chúng tôi nghĩ rằng: Quý vị góp phần công đức xây dựng một ngôi chùa là để lại cho hàng hậu lai, những thế hệ con em chúng ta tại xứ người một kho tàng quý giá, vì ngôi chùa là biểu hiện của đạo đức, của tình thương, đến với chùa là đến với tâm niệm làm điều lành lánh điều dữ. Chùa là bản thiện của xóm làng, chùa cũng là nơi điều hòa tâm tính con người, đến với chùa là đến với hạnh phúc an vui, đến với **Chân-Thiện-Mỹ**. Ngôi chùa cũng là nơi ấp ủ tâm hồn dân tộc, đã từ lâu ngôi chùa trở thành hình ảnh thân thương gắn gũi với người dân Việt Nam, cho nên ngôi chùa tại đây lại càng cần thiết trong đời sống tinh thần cho người Việt đang sống nơi xứ lạ quê người biết bao!